



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันที 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2568 หน้า24 มูลค่าข่าว 614,376.-

## การรับมือหลังแผ่นดินไหวกับการตรวจสอบ ที่มากกว่ามาตรฐานของ AP Thailand



**กรุงเทพฯ 31 มี.ค. 2568** ● ตั้งแต่เหตุการณ์แผ่นดินไหวในวันที่ 28 มี.ค. 2568 เอพี ไทยแลนด์ ได้ดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างเต็มที่เพื่อให้ลูกบ้านมั่นใจในความปลอดภัยของที่พักอาศัย ซึ่งไม่เพียงแต่เพียงการทำงานเชิงเทคนิคเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสื่อสารที่โปร่งใสและรวดเร็ว เพื่อสร้างความมั่นใจในทุกมิติของการดูแลลูกบ้านหลังเหตุการณ์วิกฤติครั้งนี้

แม้การเกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงในเชิงโครงสร้าง แต่ก็ยังเป็นเครื่องกระตุ้นให้หลายคนตั้งคำถามถึงความมั่นคงของโครงการคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ ว่าได้รับการออกแบบให้ทนทานต่อภัยธรรมชาติหรือไม่ เอพี ไทยแลนด์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทย ได้ตอบโจทย์นี้ด้วยความชัดเจนว่า ทุกโครงการได้รับการตรวจสอบโดยทีมผู้เชี่ยวชาญทางวิศวกรรมที่มีประสบการณ์และความรู้เฉพาะทางพร้อมรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานภาครัฐ **วิศวกร จันทวิมล รองกรรมการ**

ผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์องค์กรและการสร้างสรรค์ เอพี ไทยแลนด์ กล่าวว่าทันทีที่เกิดเหตุแผ่นดินไหว ทีมงานของเอพี ไทยแลนด์ ได้ระดมผู้เชี่ยวชาญ 7 ทีมจากหลากหลายสาขาเข้ามาตรวจสอบทุกโครงการ โดยการนำทีมโดยบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการวิศวกรรม เช่น ผศ. ดร.อาทิตย์ เพชรศศิธร จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ รศ. ดร.ศุภชัย สันถาวร จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมถึงที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทต่างๆ

“การที่เอพี เชิญผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงในการตรวจสอบโครงการจึงไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานการก่อสร้างที่สูงสุด แต่ยังสะท้อนถึงความตั้งใจในการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของโครงการในทุกมิติ”

**ตั้ง “War Room” แก้ปัญหาเร่งด่วน**  
หนึ่งในกลยุทธ์ที่ เอพี ไทยแลนด์ ใช้ในช่วงวิกฤติครั้งนี้คือการจัดตั้ง “War Room” หรือศูนย์บัญชาการ

เฉพาะกิจ เพื่อให้ฝ่ายบริหาร วิศวกร ฝ่ายสื่อสารองค์กร และทีมลูกค้าสัมพันธ์สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สถานการณ์เช่นนี้ การ “สื่อสารได้เร็วและถูกต้อง” เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะในแต่ละนาทีที่ลูกบ้านรู้สึกไม่มั่นใจ จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในระยะยาว

**2 ขั้นตอนการตรวจสอบเชิงลึก**  
การตรวจสอบของเอพี ไทยแลนด์ แบ่งออกเป็น 2 ระยะสำคัญ  
**ระยะที่ 1** การตรวจสอบเบื้องต้นหลังเหตุการณ์ เพื่อประเมินความเสียหายและรวบรวมข้อมูลในเชิงลึก  
**ระยะที่ 2** การตรวจสอบเชิงลึกด้วยทีม



# ข่าวประชาสัมพันธ์

## มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

วิศวกรที่มีประสบการณ์สูงในการรับมือกับแผ่นดินไหว โดยใช้ Third Party Inspection เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความแม่นยำในการประเมินสภาพอาคาร

วิทการ ระบุว่า ในกระบวนการนี้ การตรวจสอบที่เกิดขึ้น “ไม่ได้” เป็นเพียงแค่การตอบสนองต่อเหตุการณ์ แต่ช่วยสร้าง “ความมั่นใจ” ให้กับลูกบ้านว่า โครงการต่างๆ ของเอพี ไทยแลนด์ ยังแข็งแรงปลอดภัย พร้อมทั้งการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาว

**“ทุกโครงการผ่านการตรวจสอบวิศวกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ”**

### ซ่อมแซมด้วยเทคนิควิศวกรรมระดับสูง

สำหรับโครงการที่ได้รับผลกระทบด้านโครงสร้าง เอพี ไทยแลนด์ ได้นำเทคนิคการซ่อมแซมที่ทันสมัยอย่าง

**“Jacketing Column”** มาใช้ เพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับเสาเดิม โดยการหุ้มเสาด้วยวัสดุพิเศษ เช่น แผ่นเหล็กหรือคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเพิ่มความทนทานและความปลอดภัยให้กับโครงสร้าง

**“การใช้เทคนิคนี้ไม่ได้แค่ซ่อมแซม แต่ยังเป็นการยกระดับความปลอดภัยและความแข็งแรงของอาคาร ซึ่งถือเป็นการดูแลที่ไม่มองข้ามแม้แต่อย่างเดียว”**

แม้เหตุการณ์แผ่นดินไหวจะเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่มีใครสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ แต่สิ่งที่เอพี ไทยแลนด์ ทำตั้งแต่หลังเกิดเหตุจนตอนนี้ไม่เพียงแต่เป็น

การตรวจสอบเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความมั่นใจที่มีคุณค่าในใจของลูกบ้านทั้ง การตรวจสอบอย่างรอบคอบ การซ่อมแซมด้วยวิธีที่ทันสมัย และการให้บริการที่โปร่งใสตลอดจนการใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน

**“เราตั้งใจดูแลลูกบ้านให้ดีที่สุดในทุกสถานการณ์ เพราะไม่ใช่แค่ให้ผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไป แต่ต้องผ่านไป**

**อย่างมั่นใจและอุ่นใจ”** และย้ำว่า เอพีจะไม่หยุดพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของทุกชีวิตในพื้นที่ของเอพี ไทยแลนด์

การตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีระบบของเอพี ไทยแลนด์ไม่เพียงแค่ช่วยลูกบ้านผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัย

แต่ยังสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนในการอยู่อาศัยต่อไปในอนาคต มาตรการที่ **เอพี ไทยแลนด์** ดำเนินการไม่เพียงเป็นการป้องกัน แต่ยังเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบที่แท้จริงต่อชีวิตและความปลอดภัยของลูกบ้านทุกคนอย่างเต็มที่ในทุกสถานการณ์